



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) โทร.๐-๓๘๓๙-๘๐๓๘-๔๐ ต่อ ๑๑๖

ที่ ขบ ๕๑๐๑๑/๑๘๑๖

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเรียกใช้บัญชีผู้ได้รับการขึ้นบัญชี ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สอน. และ ผอ.รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ชลบุรี

เรียน ผอ.สธ.

ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ขบ ๕๑๐๑๑/๑๗๙๖ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง การเรียกใช้บัญชีผู้ได้รับการขึ้นบัญชี ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สอน. และ ผอ.รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ชลบุรี ได้แจ้งให้ ขรก. ในสังกัด รพ.สต. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ - ๔ (ภาคผนวก ข) มารายงานตัว เพื่อแสดงความจำนงขอรับการแต่งตั้งฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สอน. และ ผอ.รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ชลบุรี ที่ว่าง ณ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ชลบุรี ในวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ และยังมี รพ.สต. ที่ว่างอีก จำนวน ๓ แห่ง นั้น

ในการนี้ ขอให้แจ้ง ขรก. ในสังกัด รพ.สต. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๕ - ๑๑ (ภาคผนวก ข) มารายงานตัว เพื่อแสดงความจำนงขอรับการแต่งตั้งฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สอน. และ ผอ.รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ชลบุรี ที่ว่าง ณ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ชลบุรี ในวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัว ในวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางกัญญา ดินตะบุงระ)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
จำนวน ๓๙ อัตรา นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน ๔๖ ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ก และ ข)

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ทราบ ดังนี้

๑. ประกาศผลการคัดเลือกฯ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสรรหาและคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกภายใต้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามประกาศนี้
ถ้ามีการเฝ้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในการเข้ารับการแต่งตั้ง
ในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๒.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งภายในเวลา
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนด

๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ (ภาคผนวก ก) มารายงานตัว ณ กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิหยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี กองสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร ๐ - ๓๘๔๕ - ๕๙๑๕ ต่อ ๒๖๖

ที่ ขบ ๕๑๐๑๒/๓๓๖๔

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเรียกใช้บัญชีผู้ได้รับการขึ้นบัญชี ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สอน.
และ ผอ.รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ชลบุรี

เรียน แจ้งท้าย

ตามบันทึกข้อความ กจ. ที่ ขบ ๕๑๐๑๑/๑๗๙๖ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๗ เรื่อง การเรียกใช้บัญชีผู้ได้รับการขึ้นบัญชี ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สอน. และ ผอ.รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ชลบุรี ได้แจ้งให้ข้าราชการในสังกัด รพ.สต.ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ - ๔ (ภาคผนวก ก) มารายงานตัว เพื่อแสดงความจำนงขอรับการแต่งตั้งฯ นั้น

ในการนี้ ขอให้ข้าราชการในสังกัดของท่าน ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๕ - ๑๑ (ภาคผนวก ข) มารายงานตัว เพื่อแสดงความจำนงขอรับการแต่งตั้งฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สอน. และ ผอ.รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ชลบุรี ณ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ชลบุรี ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัว ในวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอนรรฆวี ศรีเมือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

บัญชีสำรองแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	หมายเหตุ
๑	นางสุภาพ สีนเฮว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักบก	
๒	พ.จ.อ.หญิงสปีนนา สิมภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี	
๓	นางอัมภา สีแสด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวกะปิ	
๔	นางธัญยาสิณี พลคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่าน	
๕	นายปริญญา อวยพรสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน	
๖	นายกิตติศักดิ์ ชันคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข	
๗	นางชนิษฐา สุขพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค้วันเพ็ญ	
๘	นายต่อศักดิ์ ตาบโสมศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย	
๙	นางสาววิชุดา ชื่นชม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า	
๑๐	นางสาวสุพรรณสา เขาแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน	
๑๑	นางสาวพรรษา คันทวีรัตนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน	